



ประกาศคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program ๒๐๒๑

ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศรับสมัครนิสิตและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ
MFA Internship Program ๒๐๒๑ โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

ขอเรียนว่า การพิจารณาคัดเลือกฯ ได้เสร็จสิ้นแล้ว โดยมีชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกดังปรากฏตาม
บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้ ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศจะติดตามและประเมินดูสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) อย่างใกล้ชิดและจะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับ
การรายงานตัวและการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานให้ทราบในโอกาสต่อไป ทางเว็บไซต์ www.mfa.go.th
ภายใต้หัวข้อ "MFA Internship Program ๒๐๒๑"

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายมนตรี นาถนันทน์)

นักการทูตชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริหารบุคคล
ประธานคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาฝึกงาน
ประจำปี ๒๕๖๔

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ MFA Internship Program ๒๐๒๑
 แบบท้ายประกาศคณะทำงานฯ ลงวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

รายชื่อ		หน่วยงานที่จะฝึกปฏิบัติ
นางสาวกัลยภรณ์	จิรัชชกิจ	กรมพิธีการทูต
นางสาวกุลธิดา	ตันพิชัย	มูลนิธิยุวทูตความดี
นางสาวจรัสพรรณ	ไกรฤกษ์	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายจิรภัทร	ศิริยงค์	กรมพิธีการทูต
นางสาวจิรัชญา	ศรีทักษิณากุล	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
นางสาวจุฑามาศ	เชี่ยวชาญพันธ์	กรมการกงสุล
นายฉัตรชนก	เถาว์หิรัญ	สำนักนโยบายและแผน
นายชญาณิน	บุญยะไวโรจน์	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นางสาวชนกเนตร	เกษทองมา	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
นางสาวโชติกา	คงคาทิพย์	กรมยุโรป
นางสาวฉลลิกา	เจตน์มงคลรัตน์	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
นายณัฐชนน	ภัทรภิญโญกุล	กรมองค์การระหว่างประเทศ
นางสาวเดือนสกา	มังกร	กรมการกงสุล
นายเตวิช	เอื้อศักดิ์สุภา	กรมยุโรป
นางสาวแทนตา	ศิริพร ณ ราชสีมา	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางสาวทรงวาด	ยามประโคน	สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
นางสาวทิพรดา	เวทยสุภรณ์	กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นายธนกร	สรรพคำ	กรมองค์การระหว่างประเทศ
นางสาวธนพร	ประยูรรัตน์	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
นายธนวรรษ	เวชพันธ์	กรมอาเซียน
นายธนศักดิ์	จันทนา	กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา
นางสาวธราธาร	อินทชาธร	กรมพิธีการทูต
นางสาวธาราท	วรรณลา	กรมการกงสุล

รายชื่อ		หน่วยงานที่จะฝึกปฏิบัติ
นางสาวนันทรัฐ	เนติโพธิ์	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นางสาวนภัส	เฮงหลี	กรมพิธีการทูต
นางสาวนลินธรณ์	กล้าเกียรติณรงค์	สำนักบริหารการคลัง
นางสาวบัสลา	เก่งพานิช	กรมสารนิเทศ
นางสาวบุษย์ไพลิน	ฉิมพาลี	กรมพิธีการทูต
นางสาวปรียาพัชร	อัครพันธุ์	กรมพิธีการทูต
นางสาวพิมพ์วิภา	ศิลป์ชีวะสันติ	กรมอาเซียน
นางสาวภิญโญรัช	เตียตระกูล	สำนักบริหารบุคคล
นายมหกพ	อานัญจวนิชย์	กรมสารนิเทศ
นางสาวเมธิณี	สิทธิสงคราม	กรมยุโรป
นายศภัทร	เถาว์ทริญ	กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย
นางสาวลิลลี	เศรษฐรังสี	กรมองค์การระหว่างประเทศ
นางสาวรัฐญา	ถาวรนนท์	กรมองค์การระหว่างประเทศ
นางสาววรินทร์	ปานเทศ	กรมองค์การระหว่างประเทศ
นายวิสุทธิ	ญาณอมร	กรมองค์การระหว่างประเทศ
นายศิวช	ตันโตทัย	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายศุภสิน	โพธิ์งาม	กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาวสราติมา	เสียงบุญ	กรมยุโรป
นางสาวสิรินาถ	หาญพูนวิทยา	กรมสารนิเทศ
นางสาวสุวีรยา	อินทสังข์	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
นางสาวอริษา	ขวัญคง	สำนักบริหารการคลัง
นายอนพัช	จันทร์กระจ่างแจ้ง	กรมเอเชียตะวันออก
นายอนุสรณ์	ยิ่งนอก	กรมองค์การระหว่างประเทศ
นางสาวอรรวรรณ	จันทร์สนธิกุล	กรมการกงสุล
นายเอกรัฐ	รักษ์แก้ว	สำนักบริหารบุคคล